

Số: /TB-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh
tại phiên giải trình về kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực
Hội đồng nhân dân Tỉnh sau giám sát thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi
người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND Tỉnh sau giám sát về thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (NCCCM) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp¹. Chủ trì Hội nghị là Thường trực HĐND Tỉnh. Tham dự Hội nghị: đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Phiên giải trình đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu tập trung làm rõ các vấn đề trọng tâm như: Công tác ban hành các chính sách đặc thù cần thiết để nâng cao mức sống NCCCM và thân nhân; việc thực hiện mục tiêu “Đảm bảo người có công và gia đình NCCCM có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư trên địa bàn”; việc bố trí vốn từ ngân sách để ưu tiên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công...

Qua trao đổi, thảo luận, giải trình tại Hội nghị, Thường trực HĐND Tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thường trực HĐND Tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND Tỉnh sau giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCCCM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Các chế độ, chính sách được triển khai thực hiện đến các đối tượng; công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Ngoài việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi theo quy định của Trung ương, UBND Tỉnh đã linh hoạt điều hành, hỗ trợ người có công bằng những chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ khác như: hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa... Qua đó, đời sống người có công được quan tâm chăm sóc, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nhà; nhiều đối tượng chính sách phấn khởi với các chế độ của Đảng, Nhà nước và sự

¹ Tại Thông báo số 189/TB-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND Tỉnh về kết luận kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCCCM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2022.

giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội, từ đó bản thân của các đối tượng không ngừng khắc phục khó khăn, tự lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Tỉnh từ sau khi có Thông báo số 189/TB-HĐND ngày 02/6/2022 của Thường trực HĐND Tỉnh đến nay vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục quan tâm:

- Việc thực hiện mục tiêu “*Đảm bảo người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn*” đến nay chưa đủ cơ sở dữ liệu để đánh giá toàn diện, thực chất. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đến nay còn 07 hộ NCCCM và gia đình NCCCM thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo² nhưng chưa thống kê đầy đủ số hộ có mức sống trung bình và hộ NCCCM khó khăn mà thực tế có phát sinh.

- Việc bố trí nguồn lực tài chính và giải pháp huy động nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho NCCCM từ Ngân hàng chính sách xã hội chưa đáp ứng nhu cầu của NCCCM và thân nhân (chưa có số liệu để đánh giá nhu cầu vay vốn của hộ chính sách và mức độ đáp ứng của Ngân hàng).

- Việc giải quyết các hồ sơ Người có công với cách mạng còn tồn đọng, tuy đã được UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn tồn đọng hồ sơ về giải quyết chính sách thờ cúng liệt sĩ, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH do một số trường hợp anh em trong gia đình không thống nhất ủy quyền cho người đại diện, công tác vận động thuyết phục còn khó khăn.

- Việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách cho NCCCM được quan tâm thực hiện kịp thời³. Tuy nhiên, hiện nay còn một số hộ khó khăn về nhà ở do không có kinh phí hoặc quyền sử dụng đất để đối ứng xây dựng nhà; đời sống còn nhiều khó khăn... một số chính sách đặc thù UBND Tỉnh có kiến nghị nhưng đến nay chưa được đánh giá và tham mưu cụ thể⁴.

² Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023, toàn Tỉnh còn 07 hộ người có công và thân nhân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; trong đó, huyện Châu Thành 04 hộ và thành phố Cao Lãnh 03 hộ do sống neo đơn, không có tư liệu sản xuất, do gia đình có người thân bị bệnh hiểm nghèo.

³ UBND Tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 quy định mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết nguyên đán; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2030.

⁴ 88/BC-UBND ngày 21/4/2022 của UBND Tỉnh phục vụ Đoàn giám sát của TT HĐND Tỉnh, UBND tỉnh có kiến nghị: (1) Hỗ trợ nhà tình nghĩa cho các đối tượng người có công gặp khó khăn về nhà ở không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ; (2) Có chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng đối với Người Hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp một lần được tặng Huy chương kháng chiến.

Riêng đối với chính sách về nhà ở: Ủy ban nhân dân Tỉnh đã có tờ trình 06/TTr-UBND ngày 15/02/2022 xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tuy nhiên, sau đó UBND Tỉnh có Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 09/5/2022 về việc chậm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025, lý do: Bộ Xây có Công văn yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo số liệu hộ gia đình cần hỗ trợ cải thiện nhà ở để xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Đến nay chưa thấy tham mưu, đề xuất.

- Việc thu hồi khoản tiền đối tượng hưởng sai chế độ để nộp ngân sách nhà nước kết quả chưa cao, biện pháp xử lý còn lúng túng khó khăn.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Để tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Thường HĐND Tỉnh sau giám sát và triển khai thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi NCCCM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời gian tới hiệu quả hơn, đề nghị UBND Tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương rà soát, thống kê để có cơ sở dữ liệu đánh giá toàn diện, thực chất hơn về đời sống của NCCCM và gia đình NCCCM.

2. Sớm tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới⁵; cùng Thường trực HĐND Tỉnh nghiên cứu tham mưu trình Tỉnh ủy cho chủ trương ban hành chính sách đặc thù phù hợp với quy định mới của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương (như: về nhà ở, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, Bảo hiểm y tế, thăm lễ tết,...) nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao mức sống cho NCCCM, phấn đấu trên địa bàn Tỉnh không còn hộ NCCCM nghèo, cận nghèo, tất cả gia đình chính sách có mức sống từ trung bình khá trở lên theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII *“Bảo đảm 100% người có công và gia đình NCCCM được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú”*.

3. Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính nhà nước và tiếp tục có giải pháp huy động nguồn lực xã hội để tập trung chăm lo cho NCCCM và gia đình NCCCM, trong đó cần quan tâm, phân loại xác định nhu cầu vay vốn của NCCCM, ưu tiên bố trí kinh phí vay vốn ưu đãi để đảm bảo hộ NCCCM được tiếp cận chính sách về vay vốn ưu đãi để sản xuất, cải thiện nhà ở theo tiêu chí mới.

4. Quan tâm thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ chính sách cho đối tượng người có công, bảo đảm chặt chẽ trong công tác xét duyệt hồ sơ; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp hồ sơ còn tồn đọng trên địa bàn Tỉnh.

5. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công tác thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công; định kỳ kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” tại các địa phương. Tiếp tục có các giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc thu hồi khoản tiền đối tượng hưởng sai chế độ nộp vào ngân sách nhà nước.

6. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ

⁵ KH 19-KH/TW ngày 27/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, yêu cầu: Tỉnh ủy ban hành CTr hành động, KH tổ chức thực hiện NQ 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, hoàn thành trong quý I/2024

ưu đãi cho người có công và thân nhân, đảm bảo tất cả NCCCM và thân nhân đều nắm bắt và thông suốt các chế độ được thụ hưởng, chính sách được hỗ trợ; tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động chăm lo, phụng dưỡng NCCCM đối với các trường hợp bệnh tật, già yếu, neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo.

7. Có giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế, vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh khi cần thiết. Rà soát hệ thống văn bản đã được ban hành để điều chỉnh cho phù hợp quy định hiện hành⁶.

Trên đây là Kết luận của Thường trực HĐND Tỉnh tại phiên giải trình về kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND Tỉnh sau giám sát về thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCCCM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đề nghị UBND Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND Tỉnh để báo cáo HĐND Tỉnh tại các kỳ họp thường lệ.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ngành: LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Ngân hàng CSXH chi nhánh Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND (Linh).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Tuyến

⁶ 1832/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 về nâng định mức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa các căn cứ không còn hiệu lực.